



## คำตอบกระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๖๕/ร.

ของ นางเทียบจุกา ขาวขำ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย จังหวัดอุดรธานี  
เรื่อง การย้ายเรือนจำกลางอุดรธานี

ข้าพเจ้า พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ขอตอบกระทู้ถามของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ เกี่ยวกับกรณีการย้ายเรือนจำกลางอุดรธานี ดังนี้

คำถามข้อที่ ๑ กระทรวงยุติธรรม มีแผนงานหรือโครงการก่อสร้างเรือนจำกลางอุดรธานีแห่งใหม่หรือไม่ อย่างไร ถ้ามี จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้เมื่อใด และจะแล้วเสร็จเมื่อใด ขอทราบรายละเอียด

### คำตอบข้อที่ ๑

กระทรวงยุติธรรมโดยกรมราชทัณฑ์ได้บรรจุแผนงานหรือโครงการก่อสร้างเรือนจำกลางอุดรธานีแห่งใหม่ไว้ในแผนงานการก่อสร้างและย้ายเรือนจำ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๗๙ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่ให้กระทรวงยุติธรรม (กรมราชทัณฑ์) จัดทำแผนแม่บท (Master Plan) การพัฒนาปรับปรุงสภาพและที่ตั้งของเรือนจำ/ทัณฑสถาน รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานด้านการราชทัณฑ์อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงความจำเป็นในการรองรับภารกิจด้านการฟื้นฟูและฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง โดยกรมราชทัณฑ์ได้ทำการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดหาที่ดินที่เหมาะสมเพื่อรองรับการก่อสร้างเรือนจำกลางอุดรธานีแห่งใหม่ และได้มอบอำนาจให้ผู้บัญชาการเรือนจำกลางอุดรธานีเป็นผู้แทนกรมราชทัณฑ์ขอใช้ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ อด.๑๗๖๑ เนื้อที่ ๑๒๙ ไร่ ๑ งาน ๖๕ ตารางวา และที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ อด. ๑๖๐๗ (บางส่วน) เนื้อที่ ๓๑ ไร่ ๒ งาน ๔๘ ตารางวา ซึ่งเป็นพื้นที่คาบเกี่ยวกัน รวมเนื้อที่ทั้ง ๒ แปลง ๑๖๑ ไร่ ๑๓ ตารางวา โดยที่ดินดังกล่าวตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านโคกก่อง ตำบลกุดสระ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเมื่อได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดินแปลงดังกล่าวแล้ว ได้จัดตั้งเป็นเรือนจำชั่วคราวโคกก่อง สังกัดเรือนจำกลางอุดรธานี ตามคำสั่งกระทรวงยุติธรรม ที่ ๕๔/๒๕๕๗ เรื่อง กำหนดอาณาเขตเรือนจำชั่วคราวโคกก่อง เพื่อฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังและพัฒนาพื้นที่ในระหว่างรองรับปริมาณก่อสร้าง

กรมราชทัณฑ์ได้จัดทำโครงการก่อสร้างเรือนจำกลางอุดรธานีพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ โดยขอตั้งงบประมาณก่อสร้าง จำนวน ๙๙๙,๗๖๐,๔๐๐ บาท (เก้าร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (เพิ่มเติม) ตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรมแล้ว หากได้รับอนุมัติงบประมาณแล้ว กรมราชทัณฑ์จะเร่งดำเนินการก่อสร้างเรือนจำกลางอุดรธานีแห่งใหม่ให้แล้วเสร็จและย้ายภารกิจไปยังที่ทำการแห่งใหม่

ทั้งนี้ ตามแผนแม่บท (Master Plan) ดังกล่าว กรมราชทัณฑ์ได้แบ่งกลุ่มเรือนจำ/ทัณฑสถานที่จะก่อสร้างใหม่ออกเป็น ๓ กลุ่ม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเสนอขอรับเงินงบประมาณ ดังนี้

๑) เรือนจำ/ทัณฑสถาน ที่มีอายุการใช้งานมานาน เปิดทำการมาแล้วมากกว่า ๑๐๐ ปี และรองรับสถานะผู้ต้องขังล้นเรือนจำภายใต้โครงสร้างกายภาพเดิม (จำนวน ๓๓ แห่ง)

๒) เรือนจำรองรับเขตอำนาจศาลที่เปิดทำการใหม่ (จำนวน ๑๓ แห่ง)

๓) เรือนจำ/ทัณฑสถาน สำหรับควบคุมผู้ต้องขังเฉพาะกลุ่มให้สอดคล้องกับการดำเนินการตามนโยบาย และการกระจายการควบคุมและแก้ไขฟื้นฟูพัฒนาพฤตินิสัยให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค

แต่เนื่องจากการก่อสร้างเรือนจำแต่ละแห่งต้องใช้วงเงินสูงเกินกว่าหนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการย้ายเรือนจำออกจากพื้นที่ชุมชนทุกแห่งโดยพร้อมกันได้ จึงได้จัดลำดับการเสนอขอรับเงินงบประมาณก่อสร้างตามความชำรุดทรุดโทรมหรือความเก่าแก่ของสภาพเรือนจำ ซึ่งตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ จนถึงปัจจุบัน กรมราชทัณฑ์ได้ดำเนินการก่อสร้างและย้ายเรือนจำ/ทัณฑสถานที่ตั้งอยู่ในเมืองและเขตชุมชนแล้ว จำนวน ๑๓ แห่ง

คำถามข้อที่ ๒ หากกระทรวงยุติธรรม มีแผนงานหรือโครงการก่อสร้างเรือนจำกลางอุดรธานี แห่งใหม่ในช่วงเวลาระหว่างการก่อสร้างที่ยังไม่แล้วเสร็จ กระทรวงยุติธรรมมีแผนงานในการแก้ไขปัญหาความแออัดภายในเรือนจำ

#### คำตอบข้อที่ ๒

ในระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างเรือนจำกลางอุดรธานีแห่งใหม่ กระทรวงยุติธรรม โดยกรมราชทัณฑ์ได้รับอนุมัติงบประมาณปรับปรุงขยายเรือนจำกลางอุดรธานีแห่งเดิมซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างมีระยะเวลา ๖๐๐ วัน (๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ - ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗) เมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มความจุผู้ต้องขังได้อีก ๕๐๐ คน (๑.๖ ตรม./คน) จากเดิม ๒,๒๘๒ คน รวมเป็นจำนวนทั้งหมด ๒,๗๘๒ คน

อย่างไรก็ดี กรมราชทัณฑ์ได้ให้ความสำคัญในด้านความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน โดยมีมาตรการและแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. ระบบความมั่นคงปลอดภัยบริเวณกำแพงเรือนจำ

๑.๑ ติดตั้งสายไฟฟ้าแรงสูงบนสันกำแพง

๑.๒ ติดตั้งลวดหนามทึบเพลิงรอบแนวกำแพงและบนสันกำแพงเรือนจำ

๑.๓ ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดครอบคลุมพื้นที่ภายในเรือนจำ

๒. ระบบควบคุมผู้ต้องขังภายในเรือนจำ

๒.๑ ดำเนินการจำแนกลักษณะผู้ต้องขัง เพื่อการควบคุมการออกทำงานสาธารณะ เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ และการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัย

๒.๒ กำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการควบคุมดูแลผู้ต้องขัง อาทิ การเก็บรักษา ญุญแจเรือนจำ การตรวจนับผู้ต้องขัง การตรวจค้นอาคารสถานที่และสิ่งของต้องห้าม การจัดเก็บอุปกรณ์ในการฝึกวิชาชีพ การควบคุมผู้ต้องขังรายสำคัญ การหาข่าวเกี่ยวกับการวางแผนหลบหนีหรือก่อการไม่สงบในเรือนจำ และการตรวจค้นจู่โจมโดยร่วมกับหน่วยงานภายนอก เป็นต้น

๒.๓ จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์ เพื่อควบคุมดูแลผู้ต้องขังทั้งในและนอกเวลาราชการ เนื่องจากจำเป็นต้องมีการควบคุมดูแลผู้ต้องขังตลอด ๒๔ ชั่วโมง

๒.๔ จัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการตรวจตราดูแลรอบนอกแนวกำแพงเรือนจำ

คำถามข้อที่ ๓ หากกระทรวงยุติธรรม ไม่มีแผนงานหรือโครงการก่อสร้างเรือนจำกลางอุดรธานี แห่งใหม่ กระทรวงยุติธรรมจะแก้ไขปัญหาความแออัดของเรือนจำกลางอุดรธานีหรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

คำตอบข้อที่ ๓

กระทรวงยุติธรรมโดยกรมราชทัณฑ์ขอยืนยันว่ามีแผนงานในการก่อสร้างเรือนจำกลางอุดรธานี แห่งใหม่ พร้อมจัดหาที่ดินไว้รองรับการก่อสร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากแต่ยังมิได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้าง ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กรมราชทัณฑ์ได้จัดทำคำขอรับงบประมาณเรียบร้อยแล้ว และในระหว่างรอจัดสรรงบประมาณ กรมราชทัณฑ์จะได้ดำเนินการปรับปรุงขยายเรือนจำกลางอุดรธานีเพื่อลดความแออัดไปพลางก่อน